

THƯ MỤC VỤ THÁNG 3, 2023

Quý Ông Bà Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô,

Trong Sứ điệp Mùa Chay 2023, được công bố hôm thứ Sáu 17 tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa hành trình Mùa Chay và hành trình đồng nghị, cả hai đều bắt nguồn từ truyền thống và mở ra cho những điều mới mẻ.

Tin Mừng Chúa Hiển Dung được công bố hàng năm vào Chúa Nhật II Mùa Chay, chúng ta được mời gọi lên “một ngọn núi cao” cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm đặc biệt về kỷ luật thiêng liêng – đó là sự khổ hạnh – với tư cách là dân thánh của Thiên Chúa.



Sám hối trong Mùa Chay là một cam kết, được hỗ trợ bởi ân sủng, để vượt qua sự hèn tin và sự phản đối của chúng ta trong việc theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Chúng ta cần bắt đầu cuộc hành trình, một con đường khó khăn, giống như một chuyến leo núi, đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung.

“Giống như việc Chúa Giêsu và các môn đệ lên Núi Tabor, chúng ta có thể nói rằng hành trình Mùa Chay của chúng ta là “đồng nghị”, vì chúng ta cùng nhau đi trên cùng một con đường, với tư cách là các môn đệ của một vị Thầy duy nhất. Vì chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là Đường, và do đó, trong hành trình phụng vụ cũng như trong hành trình của Thượng hội đồng, Giáo hội không làm gì khác hơn là tiến sâu hơn và trọn vẹn hơn vào mầu nhiệm Chúa Kitô Cứu thế.” (Sứ Điệp Mùa Chay 2023.)

Để có thể đạt được mục tiêu này, vị Cha chung đã gợi ý hai “lộ trình” cần thiết phải bước theo. Lộ trình thứ nhất là chúng ta cần **lắng nghe tiếng Chúa Giêsu**, có thể được công bố trong các cử hành phụng vụ, nhưng đồng thời cũng đang được ngõ với chúng ta qua các anh chị em khác trong Giáo hội. Lộ trình thứ hai là lệnh truyền **“Hãy chỗi dậy”**. Chúng ta được mời gọi “vượt qua nỗi sợ vì phải đối diện với thực tế và những đấu tranh, khó khăn và mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày”.

Hàng năm, theo truyền thống, tháng Ba là tháng dành riêng kính Thánh Giuse. Chúng ta cùng hướng về Thánh cả như là mẫu gương giúp mỗi người sống Mùa Chay cách hữu hiệu theo tinh thần Hiệp hành. Chính đời sống khiêm tốn âm thầm đã giúp ngài biết lắng nghe thánh ý Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời và mau mắn tham gia vào chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bởi đó, trong những ngày Chay thánh, chúng ta cũng được mời gọi thoát khỏi thế giới ồn ào, đi vào thính lặng nội tâm để khám phá chính mình và cũng dành thời gian quan tâm, lắng nghe những đau khổ của người chung quanh, cụ thể là những người trong gia đình, khu xóm, giáo xứ của chúng ta.

Vào ngày Thứ Bảy 18 tháng 3, Hội Thánh Giuse có tổ chức Ngày Đại Hội Gia Đình với Chủ Đề: **“Gia Đình và Giáo Dục Con Cái”** từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng ghi danh tham dự, để cùng chia sẻ và học hỏi giúp gia đình sống tốt hơn.

Đồng thời Giáo Xứ cũng có tổ chức 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay từ ngày Thứ Tư 22/3 - Thứ Sáu 24/3 vào lúc 7:00pm - 8:30pm, sẽ do Linh mục Trần Công Vang (Dòng Chúa Cứu Thế) giảng thuyết. Vào ngày Thứ Ba 28/3 sẽ có nhiều linh mục tới giúp giải tội Mùa Chay từ 7:00pm - 9:00pm, xin quý Ông Bà Anh Chị Em cùng nhắc nhở con cháu đến lãnh nhận Bí Tích Giao Hoà với Chúa chuẩn bị bước vào Tuần Thánh cho sốt sắng.

Trong ngày lễ trọng kính **Thánh Giuse Bạt Trăm Năm Đức Maria 19/3**, nhưng năm nay Giáo Hội Hoàn Vũ sẽ mừng Kính vào ngày Thứ Hai 20/3. Xin anh chị em cầu nguyện cho Giáo hội Hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, các Gia trưởng đặc biệt cho Hội Thánh Giuse, nhiều người trong chúng ta và bản thân tôi đã nhận Thánh cả Giuse làm Quan thầy.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khỏe mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ